

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 6 THAM QUAN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN

Là một hoạt động thường niên nhằm giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương và trân trọng những giá trị văn hóa- lịch sử, truyền thống của dân tộc, đất nước, ngày 08/11/2022, thầy và trò trường THCS Phúc Đồng tổ chức cho học sinh khối 6 tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử địa phương trên địa bàn Quận Long Biên.

Thực hiện kế hoạch năm học 2022- 2023, nhà trường đã lên kế hoạch cho các em tham quan hai di tích lịch sử địa phương thuộc địa bàn quận Long Biên là Đình Lệ Mật và Đình Tinh Quang. Đây là hai di tích lịch sử- văn hóa có bề dày lịch sử, có niên đại hình thành lâu đời là nơi thờ cúng các vị thần, thành hoàng làng. Cũng là những nơi gắn liền với tên tuổi những vị anh hùng cách mạng, những người có công dựng nước, giữ nước và bảo vệ quê hương.

Đoàn tham quan gồm BGH nhà trường, các thầy cô giáo bộ môn Lịch sử, GVCN và 100% các em học sinh các khối lớp 6 cùng xuất phát từ Trường THCS Phúc Đồng. Không khí hứng khởi hiện rõ lên khuôn mặt của các em học sinh trong chuyến đi tìm hiểu, khám phá và mở rộng kiến thức về Lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc.

Địa điểm đầu tiên mà đoàn tham quan ghé tới là Đình Lệ Mật nằm trong một cụm di tích quốc gia bao gồm đình và chùa làng Lệ Mật, tại phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Đình Lệ Mật hiện khá khang trang với nhiều đồ thờ tự, lớp trong lớp ngoài nghiêm chỉnh mang giá trị tương đồng như ở nhiều di tích khác có cùng niên đại vào thế kỷ XIX-XX. Đây thực sự là một ngôi đình lịch sử có giá trị văn- mỹ-sử.

Điểm đến tiếp theo của Thầy và trò trường THCS Phúc Đồng là Đình Tinh Quang. Đình nằm giữa khu dân cư của thôn Tinh Quang, xã Giang Biên, huyện Gia Lâm, nay thuộc tổ 3, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. Đình Tinh Quang thờ 3 vị Thành hoàng làng là Lý Bí (Lý Nam Đế), Đinh Điền – Một tướng giỏi của Đinh Bộ Lĩnh và Lý Chiêu Hoàng – Vị vua cuối cùng của triều Lý. Đình có quy mô kiến trúc bề thế, khang trang, được dựng ở một vị trí đẹp, phía trước có ao đình mang ý nghĩa tụ thủy để cầu mong mọi vật sinh sôi, phát triển. Ngoài những giá trị về mặt kiến trúc, đình Tinh Quang còn bảo lưu được hệ thống di vật có giá trị như: Bia đá niên đại Chính Hòa (1676), sắc phong, ngai thờ, kiệu, cửa võng, hoành phi, câu đối, hương án... mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, thẩm mỹ trong việc tìm hiểu về quá trình tồn tại của di tích cũng như sự hình thành và phát triển của vùng đất này.

Thời gian trải nghiệm của các em học sinh khi tham quan hai khu di tích lịch sử không nhiều nhưng thực sự là một hành trình giúp các em khám phá, tìm tòi và hiểu hơn về lịch sử địa phương quận Long Biên nói riêng và lịch sử đất nước nói chung. Một ngày tham quan là một ngày ý nghĩa, để lại ấn tượng khó quên của cả Thầy và trò trường THCS Phúc Đồng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong chuyến tham quan di tích lịch sử:





Học sinh trường THCS Phúc Đồng dâng hương
và tìm hiểu di tích lịch sử đình Lê Mật



Học sinh trường THCS Phúc Đồng dâng hương và tìm hiểu di tích lịch sử đình Tỉnh Quang

Tác giả: Nguyễn Phương Hồng